

ข้อเสนอที่ 18 **แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่ออนุญาตให้ผู้ที่มียอายุ 17 ปีและจะมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไปและจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงได้โดยประการอื่น สามารถเลือกตั้งขั้นต้นและเลือกตั้งพิเศษได้ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสภานิติบัญญัติ**

หัวข้อและบทสรุปอย่างเป็นทางการ

จัดเตรียมโดยอัยการสูงสุด

สามารถอ่านเนื้อหาของข้อเสนอนี้ได้ที่เว็บไซต์เลขาธิการรัฐ ที่ voterguide.sos.ca.gov

- ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ผู้ที่มียอายุอย่างน้อย 18 ปีในวันเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งนั้นได้
- แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่ออนุญาตให้ผู้ที่มียอายุ 17 ปีและจะมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์และจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงได้โดยประการอื่นในช่วงที่มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไป สามารถเลือกตั้งขั้นต้นหรือเลือกตั้งพิเศษครั้งใดก็ได้ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไป

สรุปประมาณการผลกระทบทางการเงินต่อรัฐบาลระดับรัฐและระดับท้องถิ่น ขั้นสุดท้าย โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย:

- เทศมณฑลน่าจะมียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการส่งและดำเนินการกับเอกสารด้านการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ที่มียอายุ 17 ปีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและขึ้นทะเบียนแล้ว ระหว่างหลายแสนดอลลาร์ ถึง 1 ล้านดอลลาร์ ทุก ๆ สองปี
- รัฐจะมีค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวเพิ่มขึ้นหลายแสนดอลลาร์ สำหรับการอัปเดตระบบลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

18

การลงคะแนนเสียงอันเป็นที่สุดของสภานิติบัญญัติ ACA 4 (ข้อเสนอที่ 18)
(มติหมวด 30, บทกฎหมายปี 2020)

วุฒิสภา:	รับ 31	ไม่รับ 7
สมัชชา:	รับ 56	ไม่รับ 13

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

ความเป็นมา

การเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปีเลขคู่ รัฐแคลิฟอร์เนียจัดการเลือกตั้งทั้งรัฐสองครั้ง—การเลือกตั้งขั้นต้นและการเลือกตั้งทั่วไป ผู้ลงคะแนนเสียงแต่ละคน (1) จะสามารถเสนอชื่อหรือเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ารับตำแหน่งในรัฐและรัฐบาลกลาง และ (2) พิจารณาประเด็นในบัตรลงคะแนนทั่วทั้งรัฐ ในการเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ ผู้ลงคะแนนเสียงจะเป็นผู้กำหนดว่าผู้รับสมัครรับเลือกตั้งรายใดมีสิทธิที่จะลงชิงตำแหน่งในการเลือกตั้งทั่วไป ในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายน ผู้ลงคะแนนเสียงจะตัดสินใจใครเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้ง สามารถพิจารณาประเด็นในบัตรลงคะแนนของรัฐได้ทั้งในการเลือกตั้งขั้นต้นและการเลือกตั้งทั่วไป นอกจากนี้ในรอบการเลือกตั้งทั้งสองปี ผู้ว่าการรัฐอาจเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งพิเศษเพื่อ

บรรจุตำแหน่งที่มาจาก การเลือกตั้งที่ว่างลงของรัฐหรือตำแหน่งว่างในสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากการเลือกตั้งระดับรัฐแล้ว รัฐบาลท้องถิ่นยังจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในท้องถิ่นและเพื่อพิจารณาประเด็นในบัตรลงคะแนนของท้องถิ่น โดยปกติแล้ว การเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับการเลือกตั้งระดับรัฐ

การบริหารการเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย เจ้าหน้าที่เลือกตั้งของเทศมณฑลเป็นผู้จัดเตรียมการเลือกตั้งส่วนใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะเก็บรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงที่ได้ลงทะเบียนแล้วและจัดเตรียมเอกสารการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ลงคะแนนเสียงที่ได้ลงทะเบียนแล้ว เช่น บัตรลงคะแนน และข้อมูลอื่น ๆ สำหรับผู้ลงคะแนนเสียง หน่วยงานรัฐบางแห่งยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการลงคะแนน

การวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์การออกกฎหมาย

ต่อ

เสียงอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เลขาธิการรัฐจะดูแลการเลือกตั้ง ซึ่งรวมไปถึงการจัดเตรียมบัตรลงคะแนนของผู้ลงคะแนนเสียงและการดำเนินระบบการลงคะแนนเสียงของผู้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สิทธิในการลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนีย
บุคคลทั่วไปสามารถลงคะแนนเสียงและลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ หากบุคคลนั้นเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในรัฐ กฎหมายของรัฐห้ามมิให้บุคคลบางประเภทลงคะแนนเสียง เช่น ผู้ที่อยู่ในเรือนจำ หรือการปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ (ภายใต้กฎหมายปัจจุบันผู้ที่ลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงสามารถสมัครชิงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งได้ トラบเท่าที่พวกเขามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการมีสิทธิที่มีอยู่ทั้งหมด)

การลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยทั่วไป บุคคลสามารถลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ หากบุคคลนั้นเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา และมีอายุ 16 หรือ 17 ปี (กฎหมายของรัฐห้ามมิให้บุคคลบางประเภทลงคะแนนล่วงหน้า เช่น ผู้ที่อยู่ในเรือนจำ หรือการปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ) เมื่อลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนเสียงแล้ว พวกเขาจะได้รับการลงคะแนนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติเมื่ออายุครบ 18 ปี ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2020 มีผู้มีอายุ 17 ปี ประมาณ 108,000 คนลงคะแนนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้อเสนอ

อนุญาตให้พลเมืองอายุ 17 ปีบางกลุ่มลงคะแนนเสียง ข้อเสนอนี้จะอนุญาตให้ผู้ที่มียุ 17 ปีซึ่งจะมีอายุครบ 18 ปีภายในเดือนพฤศจิกายนของการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไป มีสิทธิลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ที่มียุ 17 ปีเหล่านี้สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งพิเศษหรือการเลือกตั้งขั้นต้นที่เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไปได้ (เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้ผู้ลงคะแนนเสียงมีสิทธิสมัครเข้าชิงตำแหน่งได้ ข้อเสนอจะส่งผลกับผู้ที่มียุ 17 ปีซึ่งมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปก็สามารถสมัครเข้าชิงตำแหน่งได้ หากพวกเขา มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการมีสิทธิที่มีอยู่ทั้งหมด)

ผลกระทบต่องบประมาณ

ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยสำหรับสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑล ข้อเสนอนี้จะเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งขั้นต้นและการเลือกตั้งพิเศษ ซึ่งจะเพิ่มภาระงานที่มีอยู่ของสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑล สำนักงานการเลือกตั้งจะส่งและประมวลผลเอกสารการลงคะแนนให้กับผู้ที่มีอายุ 17 ปีที่มีสิทธิและลงคะแนนแล้วในการเลือกตั้งขั้นต้นและการเลือกตั้งพิเศษใด ๆ ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ค่าใช้จ่ายของงานที่เพิ่มขึ้นนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่มีอายุ 17 ปีที่มีสิทธิและขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง ก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นและการเลือกตั้งพิเศษ งานที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายทั่วทั้งรัฐในแต่ละรอบการเลือกตั้งสองปี ซึ่งค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ระหว่างหลายแสนดอลลาร์และ 1 ดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครั้งเดียวของรัฐ ข้อเสนอนี้จะสร้างงานแบบครั้งเดียวให้กับรัฐเพื่อปรับปรุงระบบการลงคะแนนผู้ลงคะแนนเสียงที่มีอยู่เดิม ค่าใช้จ่ายของรัฐแบบครั้งเดียวสำหรับงานนี้จะจะเป็นเงินหลายแสนดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบประมาณกองทุนทั่วไปในปัจจุบันของรัฐ

โปรดไปที่ <http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/asures/> เพื่อดูรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านข้อเสนอนี้

โปรดไปที่ <http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html> เพื่อดูรายชื่อผู้บริจาคเงินจำนวนสูงสุด 10 รายแรกของคณะกรรมการ

หากท่านต้องการสำเนาเนื้อหาฉบับเต็มของข้อเสนอรัฐนี้ กรุณาโทรศัพท์ติดต่อเลขาธิการรัฐได้ที่หมายเลข (855) 345-3933 หรือท่านสามารถส่งอีเมลถึง vigfeedback@sos.ca.gov ท่านจะได้รับเอกสารทางไปรษณีย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

18